



สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะสำรวจผลของการใช้ภาพยนตร์ในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ในด้านความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวบ้านดังกล่าวในระหว่างเพศและระหว่างอายุ ตลอดจนเพื่อศึกษาคุณค่าของภาพยนตร์ที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม และ กอ.รมน. แต่ละเขตจังหวัด

การวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เป็นตัวอย่างประชากรจำนวน 120 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม ที่ได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ในด้านที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา หลังจากได้ชมภาพยนตร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยและในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม จบลง แล้วนำคำตอบไปวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น และเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเพศและระหว่างอายุของชาวบ้านโดยการทดสอบค่า  $\chi^2$  และวิเคราะห์ความต้องการชมภาพยนตร์แต่ละประเภทของชาวบ้านที่เป็นตัวอย่างประชากรโดยการหาร้อยละ

ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

1. ความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ในด้านที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา

1.1 ภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม สามารถสร้างเสริมความจงรักภักดี ความเทอดทูน และความหวงแหน ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.62

1.2 ความคิดเห็นของชาวบ้านที่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศต่อไป คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.98 มากกว่าความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ชาวบ้านมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ และศาสนา และในเพศชายมีค่าเฉลี่ย 3.00 มากกว่าในเพศหญิงซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.95 และเป็นความต้องการของชาวบ้านแทบทุกวัยอายุ นอกจากระดับอายุ 9 - 20 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.85 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในระดับอายุอื่น

1.3 ความคิดเห็นของชาวบ้านที่ต้องการให้บุตรหลานได้บวชเรียนในบวรพุทธศาสนา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.62 น้อยกว่าความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ชาวบ้านมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ และศาสนา และในเพศชายมีค่าเฉลี่ย 2.63 มากกว่าในเพศหญิงซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.60 และมีมากที่สุดในระดับอายุ 57 - 68 ปี และ 69 - 80 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.95 เท่ากัน แต่ในระดับอายุ 9 - 20 ปี มีค่าเฉลี่ย 1.85 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในระดับอายุอื่น

สรุปผลการวิจัยได้ว่า ผลการใช้ภาพยนตร์ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม สามารถสร้างเสริมความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ในด้านความจงรักภักดี ความเทอดทูน และความหวงแหนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ และศาสนา อยู่ในระดับมาก

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเพศและระหว่างอายุของชาวบ้าน สรุปผลการวิจัยได้ว่า ค่า  $X^2$  ไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า ชาวบ้านทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่ว่าจะมียุเท่าใดในระดับอายุตั้งแต่ 9 - 80 ปี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในด้าน ความจงรักภักดี ความเทอดทูน และความหวงแหน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ และศาสนา

3. ความต้องการชมภาพยนตร์แต่ละประเภทมากที่สุดของชาวบ้านเป็นร้อยละตามลำดับดังนี้ ชาวบ้านร้อยละ 36.67 ต้องการชมภาพยนตร์บันเทิง ร้อยละ 62.50 ต้องการชมภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 มม. ร้อยละ 97.50 ต้องการชมภาพยนตร์สี ร้อยละ 73.33 ต้องการชมภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม และร้อยละ 33.33 ต้องการชมภาพยนตร์ที่มีความยาวในตาราง 2 ชั่วโมง

สรุปผลการวิจัยได้ว่า ชาวบ้านต้องการชมภาพยนตร์บันเทิง ที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 มม. เป็นภาพยนตร์สี เสียงในฟิล์มและมีความยาวในการฉาย 2 ชั่วโมง

4. สรุปผลการวิจัยได้ว่า ภาพยนตร์มีคุณค่าต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม เป็นอันมาก สามารถสร้างเสริมความคิดเห็นของชาวบ้านให้เกิดความจงรักภักดี ความเทอดทูน และความหวงแหนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา และความคิดเห็นนั้นในระหว่างเพศและในระหว่างอายุของชาวบ้าน ไม่แตกต่างกัน

#### อภิปรายผลการวิจัย

1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาพยนตร์มีคุณค่าต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม เป็นอันมาก สามารถสร้างเสริมความคิดเห็นของชาวบ้านให้เกิดความจงรักภักดี ความเทอดทูน และความหวงแหนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน ชาติ และศาสนา และความคิดเห็นนั้นในระหว่างเพศและระหว่างอายุของชาวบ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งรับกับสมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้วางไว้

2. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ชาวบ้านมีความต้องการชมภาพยนตร์ประเภทบันเทิง ที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 มม. เป็นภาพยนตร์สี เสียงในฟิล์ม และมีความยาวในการฉายประมาณ 2 ชั่วโมง มากกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่น ๆ

3. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาพยนตร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยและในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม ครั้งนี้ สามารถสร้างเสริมความจงรักภักดี ความเทอดทูน และความหวงแหน ต่อสถาบันชาติ และศาสนา มีค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดี ความเทอดทูน และความหวงแหนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่าในเรื่องอื่น ๆ

4. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ชาวบ้านในชนบทแม่จะอยู่ทางไกลและอยู่ในเขตแทรกซึมบ่อนทำลายของผู้ออกการร้ายคอมมิวนิสต์ แต่ก็มี ความจงรักภักดี

ความเทอคุณ และความหวงแหนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา เป็นอันมาก และมีความเข้าใจเป็นอันดีต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมของทางราชการที่มุ่งเข้าถึงประชาชน จนอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยของเราจะอยู่รอดปลอดภัยและมีความมั่นคงพัฒนาถาวร เพราะประชาชนชาวไทย ยังมีความรู้สึกจงรักภักดี ความเทอคุณ และความหวงแหนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาล และให้ความร่วมมือต่อทางราชการ

#### ขอเสนอแนะ

เนื่องจากภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในชนบท และอยู่ในเขตแทรกซึมบอนทำลายของผู้ออกการรายคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ รัฐบาล โดย กอ.รมน. และ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม มีนโยบายที่จะใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อสำหรับการปฏิบัติการทางจิตวิทยาในอันที่จะเข้าถึงประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม และ กอ.รมน. แต่ละเขตจังหวัด มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

1. ควรผลิตภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา เป็นภาพยนตร์ประเภทบันเทิง หรือสารคดีที่เป็นเรื่องราวสนุกสนาน แต่มีพื้นฐานจากสภาพความเป็นจริง และแสดงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทที่อยู่ห่างไกลได้ตลอดเวลา และหากเป็นไปได้ควรให้ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นที่จะนำภาพยนตร์ไปฉายได้ร่วมแสดงหรือได้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์นั้นด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้าน จะช่วยให้ชาวบ้านเกิดความสนใจและซาบซึ้งในภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น

2. ควรผลิตภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา เป็นภาพยนตร์สี มีขนาดใหญ่กว่า 16 มม. ซึ่งอาจจะเป็นขนาด 35 มม. ก็ได้ เพราะ เครื่องมือ

วัสดุอุปกรณ์ และ ความชำนาญทางเทคนิค ของหน่วยราชการและเอกชนที่ผลิตภาพยนตร์ในปัจจุบัน สามารถผลิตภาพยนตร์ขนาด 35 มม. ได้มีคุณภาพดี และควรจะเป็นภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม มีความยาวในการฉายประมาณ 2 ชั่วโมง และควรจะเป็นภาพยนตร์ที่ทันสมัยหรือแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานเกินไป

3. ในการสร้างภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาแต่ละเรื่อง ควรจะมีการวางวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการสะท้อนให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ ซาบซึ้งในเรื่องอะไร ซึ่งควรที่จะวางวัตถุประสงค์ไว้หลาย ๆ ด้าน และให้แต่ละวัตถุประสงค์เน้นหนักเท่า ๆ กัน ไม่เน้นหนักในค่านใดค่านหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความซาบซึ้งในภาพยนตร์ใดหลาย ๆ ด้าน ในคราวเดียวกัน อันเป็นการประหยัดงบประมาณในการสร้างภาพยนตร์ด้วย

4. ในการสร้างภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาแต่ละเรื่อง ควรคำนึงถึงเพศและวัยของผู้ชมด้วย ถึงแม้จากการวิจัยจะพบว่า ความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ในด้านที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา ในระหว่าง พศและระหว่างอายุของชาวบ้าน จะไม่มีความแตกต่างกันก็ตาม แต่ในบางข้อความคิดเห็นมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย เช่น ในเพศชายมีความต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องพระมหากษัตริย์มากกว่าในเพศหญิง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะในเพศชายมีความห้าวหาญมากกว่าในเพศหญิงก็ได้ และในระดับอายุ 9 - 20 ปี มีน้อยกว่าในระดับอายุอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะในวัยนี้ยังมีความเข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ก็พอ ก็ได้ เป็นต้น ฉะนั้น ภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ควรจะเป็นภาพยนตร์ที่ชมแล้ว เข้าใจง่าย มีความสนุกสนาน ทำให้เกิดความรู้สึกว่า กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ทุกเพศทุกวัยสามารถกระทำได้ หรืออย่างน้อยก็อาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ได้

5. ในการฉายภาพยนตร์ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาแต่ละครั้ง ควรจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมทราบความมุ่งหมายที่นำภาพยนตร์มาฉายหรือในการมาเยี่ยมเยียนประชาชน และชี้แจงให้ผู้ชมเข้าใจวัตถุประสงค์สำคัญ

ของภาพยนตร์หรือเล่าเรื่องย่อ เป็นการเกริ่นนำหรือขยายความภาพยนตร์ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจซาบซึ้งยิ่งขึ้น และระหว่างฉายภาพยนตร์ก็อาจจะมีการสอดแทรกความคิดเห็นที่ส่งเสริมหรือสอดคล้องกับภาพยนตร์ไปด้วยก็ได้

6. กอ.รมน. ควรจะจัดสรร กำลังคน กำลังเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และกำลังงบประมาณ ให้แกหน่วยผลิตภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านและทันสมัยอยู่เสมอ ให้มีปริมาณและคุณภาพสูงเพียงพอกับความต้องการของ กอ.รมน. แต่ละเขตจังหวัด ก็จะช่วยในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. แต่ละเขตจังหวัด มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติมากยิ่งขึ้น

7. การวิจัยครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากได้ทำการวิจัยภาพยนตร์เรื่อง "เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2520" ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ขอพระราชทานมาใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ระหว่างเดือนเมษายน 2521 ถึงเดือนมิถุนายน 2521 เพียงเรื่องเดียว ฉะนั้นจึงควรมีผู้ทำการวิจัยผลของการใช้ภาพยนตร์ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม หรือ กอ.รมน. เขตจังหวัดอื่น ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป เพื่อจะได้หาแนวทางในการปรับปรุงภาพยนต์มาใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ให้ได้ผลสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น